
PWYLLGOR CRAFFU AMGYLCHEDDOL 
 
DYDD IAU, 13 IONAWR 2022 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Patel(Cadeirydd) 

 Cynghorwyr Derbyshire, Owen Jones, Lancaster, Jackie Parry, 
Owen a/ac Sandrey 
 

43 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorwyr Parkhill a Wong. 
 
44 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau buddiannau. 
 
45 :   COFNODION  
 
Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 11 Tachwedd 2021 fel cofnod 
cywir gan y Pwyllgor. 
 
46 :   RHEOLI BIOAMRYWIAETH A’R AMGYLCHEDD NATURIOL YNG 

NGHAERDYDD  
 
Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am ymateb y 
Cabinet i argymhellion Ymchwiliad Gorchwyl a Gorffen y Pwyllgor o'r enw 'Rheoli 
Bioamrywiaeth a'r Amgylchedd Naturiol yng Nghaerdydd' a gyflwynwyd i'r Cabinet ar 
23 Ionawr 2020.  
 
Cytunodd y Cabinet ar ymateb llawn i'r adroddiad ar 19 Tachwedd 2020.   Ystyriwyd 
yr ymateb yng nghyfarfod y Pwyllgor Craffu Amgylcheddol a gynhaliwyd ar 2 Mawrth 
2021.   Arweiniodd hyn at gyfres o arsylwadau a cheisiadau gan y Pwyllgor.  Roedd 
yr adroddiad yn cynnwys cyfanswm o 39 o argymhellion; Derbyniwyd 18 o 
argymhellion; Derbyniwyd 17 yn rhannol; Gwrthodwyd 3 argymhelliad; a nodwyd un 
argymhelliad.  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod y canfyddiadau a'r argymhellion allweddol yn seiliedig 
ar y chwe thema ganlynol:  
 

 Bioamrywiaeth a’r Amgylchedd Naturiol – Gosod Cyd-destun; 

 Adnoddau’r Cyngor; 

 Ymrwymiad, Strwythur a Phroses; 

 Cyfathrebu ac Ymgysylltu; 

 Llinell Sylfaen a Ffocws; 

 Arfer Gorau a Defnydd Ymarferol. 
 

Cafodd y Pwyllgor ddiweddariad pellach ar y cynnydd a wnaed yn erbyn argymhellion 
yr ymchwiliad.  
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Michael Michael, yr Aelod Cabinet dros 
Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd; Y Cynghorydd Peter Bradbury, Yr Aelod 



Cabinet dros Ddiwylliant a Hamdden, y Cynghorydd Caro Wild, Yr Aelod Cabinet 
dros Gynllunio Strategol a Thrafnidiaeth; a swyddogion o'r Gyfarwyddiaeth Cynllunio, 
Trafnidiaeth a’r Amgylchedd a'r  
Gyfarwyddiaeth Datblygu Economaidd.  Yn dilyn datganiadau gan Aelodau'r Cabinet, 
gwahoddodd y Cadeirydd sylwadau a chwestiynau oddi wrth y Pwyllgor.  Mae’r 
drafodaeth hon wedi ei chrynhoi isod:  
 

 Croesawodd yr Aelodau'r cynnydd a wnaed yn erbyn yr argymhellion a'r gwaith 
sy'n cael ei wneud i wella bioamrywiaeth yn y Ddinas.  
 

 Roedd Aelod o'r farn bod cyn ecolegydd yr Awdurdod o dan bwysau mawr o ran 
ei rôl yn y broses ceisiadau cynllunio.    Gofynnwyd i swyddogion roi sylwadau ar 
sut y gallai ecolegydd newydd yr Awdurdod gyfrannu mewn meysydd eraill o gofio 
y bydd y rôl o fewn yr Adran Gynllunio o hyd.   Derbyniodd yr Aelod Cabinet dros 
Ddiwylliant a Hamdden, er bod y swydd ecolegydd o fewn Cynllunio, ei bod yn 
nod gan Strategaeth Caerdydd Un Blaned i ymgorffori ecolegwyr o fewn 
Cyfarwyddiaethau eraill felly nid yw'r rôl yn cael ei hystyried yn fater cynllunio yn 
unig.  Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd 
y bydd un yn cyd-fynd ag unrhyw benderfyniad sy'n gofyn am adroddiad ecolegol.   
Dywedodd y Rheolwr Gweithredol, Awdurdod Parciau a'r Harbwr, fod cryn 
gydweithio rhwng adrannau'r Cyngor o ran materion ecolegol.   Er enghraifft, mae 
gan dîm Ceidwaid y Parc sgiliau ecolegol.    
 

 Gofynnodd yr Aelodau am ragor o fanylion o ran Bwrdd Partneriaeth Caerdydd yn 
mabwysiadu amcan bioamrywiaeth a hefyd y gwaith sy'n mynd rhagddo i 
ymgorffori cydnerthedd yn yr hinsawdd mewn adroddiadau a gwneud 
penderfyniadau fel rhan o Gaerdydd Un Blaned.  Dywedodd yr Aelod Cabinet 
dros Ddiwylliant a Hamdden y bydd y cynnig a basiwyd gan y Cyngor yn 
ddiweddar yn cyfarwyddo'r Cabinet i roi mwy o ystyriaeth i fioamrywiaeth wrth 
wneud penderfyniadau.   Dywedodd y Pennaeth Cynllunio fod gwaith yn cael ei 
wneud gyda phartneriaid i lunio Cynllun Llesiant sy'n bodloni gofynion Deddf 
Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.   Mae'r cynllun yn cael ei ddatblygu, ei 
ddiweddaru a'i adolygu.   Mae Cynlluniau Cyflawni Busnes hefyd ym mhob 
Cyfarwyddiaeth sy'n cynnwys ffocws ar ddarparu seilwaith ac amrywiaeth gwyrdd, 
gan gynnwys dangosyddion perfformiad allweddol amrywiol.   Felly, mae 
bioamrywiaeth wedi'i hymgorffori yn fframwaith polisi'r Cyngor.  
 

 Gofynnodd yr Aelodau am eglurhad ar yr ymateb i argymhelliad 8(a) mewn 
perthynas â swyddogion y Cyngor sy'n mynychu'r Fforwm Cynllunio a 
Bioamrywiaeth.   Dywedodd y Pennaeth Cynllunio fod swyddi'n cael eu 
hailwampio o fewn yr Adran Gynllunio i fodloni gofynion Strategaeth Caerdydd Un 
Blaned a'r CDLl newydd.   Mae'r adran hefyd yn ceisio adolygu'r sylfaen 
dystiolaeth a ddefnyddir i lywio polisïau a gwneud penderfyniadau, er enghraifft 
data ar goed, gorchmynion cadw coed, a rhywogaethau.   O ran y Fforwm 
Cynllunio a Bioamrywiaeth, cynghorwyd yr Aelodau bod swyddogion o'r Pwyllgor 
cynllunio, Parciau, Priffyrdd a'r Amgylchedd yn cyfarfod yn fisol fel rhan o 
Strategaeth Caerdydd Un Blaned.   Cytunodd y Cyfarwyddwr i roi cadarnhad 
ysgrifenedig o hynny.  
 

 Nododd yr Aelodau y gwelliannau a wnaed o ran gwirfoddoli, yn enwedig casglu 
sbwriel.   Gofynnodd yr Aelodau beth arall y gellid ei wneud i gynyddu cyfranogiad 
grwpiau gwirfoddol ymhellach.   Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Hamdden a 



Diwylliant fod ymdrechion yn parhau i gynyddu ymgysylltiad â grwpiau Cyfeillion 
Parciau.   Awgrymwyd y gallai rhyddhau adnoddau pellach gynyddu ymgysylltiad 
â grwpiau chwaraeon lleol.   Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Strydoedd Glân, 
Ailgylchu a'r Amgylchedd ei fod wedi cyfarfod yn ddiweddar â chynrychiolwyr 
Grŵp Afonydd Caerdydd sy'n gwneud gwaith glanhau gwirfoddol helaeth ar 
ddyfrffyrdd ledled y ddinas.   Mae tua 20 o grwpiau gwirfoddol hefyd yn cymryd 
rhan o dan y cynllun 'Carwch Eich Cartref'.  Dywedodd y Rheolwr Gweithredol, 
Awdurdod Parciau a'r Harbwr fod dros 20,000 o oriau gwirfoddol yn cael eu 
cynnal yn y Ddinas bob blwyddyn ac mae'r gwirfoddolwyr yn cymryd rhan mewn 
ystod eang o weithgareddau.   Derbyniodd rhaglen Coed Caerdydd gyllid i 
recriwtio cydlynydd gwirfoddolwyr yn benodol er mwyn cael gwirfoddolwyr a 
grwpiau cymunedol i ymwneud â phlannu ac ôl-ofal coed.  
 

 Rhoddodd swyddogion grynodeb o'r prosesau sydd ar waith i sicrhau bod grwpiau 
gwirfoddol yn gallu cloi parciau mewn modd diogel.   Ni chaniateir dyblygu 
allweddi.  
 

 Cyfeiriodd Aelod at yr ymateb i argymhelliad 8(c) ac yn benodol 'rhaid dangos 
camau tuag at gynnal a gwella bioamrywiaeth, gwydnwch ecosystemau ac 
asedau seilwaith gwyrdd fel rhan o gynigion datblygu'.   Gofynnodd yr Aelod a 
oedd unrhyw enghreifftiau o hyn yn digwydd.   Dywedodd y Pennaeth Cynllunio 
mai polisi Llywodraeth Cymru oedd hwn.   Rhagwelir canllawiau pellach yn hyn o 
beth.   Fodd bynnag, mae pob datblygiad yn ceisio lliniaru unrhyw effeithiau 
andwyol ar sail amgylcheddol.   Yng Nghymru, mae fframwaith cenedlaethol ar 
wahân y tu hwnt i gynllunio sy'n ei gwneud yn ofynnol i ddatblygwyr ystyried 
bioamrywiaeth a natur o fewn deddfwriaeth SDCau. 
 

 Nododd yr Aelodau yr argymhellion 15 ac 16 a dderbyniwyd yn rhannol.   
Gofynnodd yr Aelodau am ragor o fanylion am y gwaith sy'n cael ei wneud o dan 
yr adolygiad o'r CDLl.   Dywedodd y Pennaeth Cynllunio fod gan y CDLl newydd 
amrywiaeth o bolisïau ynddo ac mae amrywiaeth o gyfyngiadau wedi'u nodi, gan 
gynnwys nifer o gyfyngiadau sy'n amgylcheddol o ran dynodiadau cenedlaethol a 
lleol.   Fel rhan o'r adolygiad CDLl, mae'n ofynnol i'r Cyngor adolygu dynodiadau 
lleol ar gyfer cadwraeth natur.   Mae'r broses honno'n parhau a bydd yn rhan o'r 
sylfaen dystiolaeth a gyflwynir i Lywodraeth Cymru drwy'r Cynllun ar Adnau.  Y 
bwriad yw ymgynghori ar y Cynllun ar Adnau ddiwedd 2023, a dilynir hyn gan 
ymchwiliad cyhoeddus yn 2024.  Nid yw llawer o'r gwaith arolygu wedi'i wneud 
eto.  
 

 Gofynnodd yr Aelodau a yw'r ymarfer mapio wardiau wedi'i gwblhau a phryd y 
bydd y canlyniadau'n cael eu rhannu ag aelodau'r ward.   Roedd y Pennaeth 
Cynllunio yn deall bod mapiau wardiau wedi'u diweddaru a rhoddodd addewid y 
byddai'r canlyniadau'n cael eu rhannu ag Aelodau lleol.  
 

 Nododd Aelod y sylwadau a wnaed yn flaenorol mewn perthynas â grwpiau 
casglu sbwriel lleol.   Roedd yr Aelod o'r farn bod y grwpiau dan sylw yn poeni am 
eu cymunedau ac yn rhwystredig bod y rhai sy'n achosi problemau sbwriel yn 
ystyfnig ac yn gwrthod newid eu hymddygiad.  Gofynnodd yr Aelod am sylwadau 
ar y pwynt hwnnw a pha ymgysylltu a fu gyda'r grwpiau hynny o ran rheoli 
bioamrywiaeth a'r amgylchedd naturiol.   Derbyniodd yr Aelod Cabinet dros 
Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd fod y grwpiau lleol hynny'n gwneud 
llawer iawn dros y Ddinas a chytunodd ei bod yn rhwystredig pan fydd sbwriel yn 



ymddangos mewn ardaloedd sydd wedi'u clirio'n ddiweddar o sbwriel.   Roedd 
newid ymddygiad yn anodd a gall y Cyngor wneud mwy o ran camau gorfodi.   
Cyn y pandemig, roedd digwyddiad wedi'i gynllunio ar gyfer grwpiau casglu 
sbwriel lleol a'r gobaith oedd y gellid ailedrych ar hynny yn y dyfodol.   Cytunodd 
yr Aelod Cabinet dros Ddiwylliant a Hamdden y gall grwpiau lleol eirioli dros pam 
mae'r Cyngor yn gwneud penderfyniadau er budd bioamrywiaeth yn yr 
amgylchedd lleol.  
 

 Rhoddodd Awdurdod Parciau a Harbwr y Rheolwr Gweithredol drosolwg o fenter 
Dinas y Parc Cenedlaethol sy'n ceisio cefnogi grwpiau sydd am wneud mwy yn 
eu cymunedau.   Dyfernir statws Dinas Parc Cenedlaethol gan y Sefydliad Dinas 
Parc Cenedlaethol ac mae Caerdydd yn ystyried gwneud cais.   Er mwyn ennill 
statws Dinas Parc Cenedlaethol, rhaid i ddinasoedd llwyddo o ran 10 carreg filltir 
allweddol.  Ym mis Tachwedd cynhaliwyd gweithdy i randdeiliaid gyda'r bwriad o 
ffurfio pwyllgor i weithio tuag at Statws Dinas Parc Cenedlaethol.  Ar yr adeg 
hynny roedd 80 o ddatganiadau o ddiddordeb.  Mae Caerdydd hefyd yn gweithio 
mewn partneriaeth â Glasgow ar Gais Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol i 
sefydlu swydd gydlynydd ar gyfer cais Dinas Parc Cenedlaethol. 
 

PENDERFYNWYD – Bod y Cadeirydd yn ysgrifennu at yr Aelod Cabinet ar ran y 
Pwyllgor i gyflwyno unrhyw sylwadau, arsylwadau ac argymhellion a wnaed yn ystod 
y ffordd ymlaen. 
 
47 :   TREIAL RHEOLI CHWYN  
 
Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am y treial rheoli 
chwyn a gynhaliwyd gan Swyddogion o fewn y Gyfarwyddiaeth Datblygu 
Economaidd, mewn ymateb i argymhelliad Craffu i'r Cabinet o Ymchwiliad y Pwyllgor 
Craffu Amgylcheddol i 'Reoli Bioamrywiaeth a'r Amgylchedd Naturiol yng 
Nghaerdydd'. 
 
Cytunodd y Pwyllgor i gynnal yr ymchwiliad yn ei gyfarfod a gynhaliwyd ar 19 Mawrth 
2019.   Cyflwynwyd yr adroddiad i'r Cabinet ar 23 Ionawr 2020 ac ystyriwyd ymateb y 
Cabinet gan y Pwyllgor yn ei gyfarfod ar 2 Mawrth 2021.   Gwnaeth yr adroddiad 
gyfres o argymhellion gan gynnwys un ar ddefnyddio chwynladdwyr a phlaladdwyr.   
Derbyniodd y Cabinet yr argymhelliad yn rhannol ac wedi hynny ymrwymodd i gynnal 
adolygiad o'r cynhyrchion rheoli chwyn sydd ar gael fel dewis amgen i'r chwynladdwr 
sy'n seiliedig ar glyffosad a ddefnyddir ar hyn o bryd.  
 
Cynhaliwyd treial yn ystod 2021 i ymchwilio i hyfywedd y ceisiadau rheoli chwyn 
amgen sydd ar hyn o bryd wedi'u trwyddedu i'w defnyddio i reoli chwyn ar arwynebau 
caled, mewn partneriaeth â Chontractwr Rheoli Chwyn Arbenigol y Cyngor.  
Casglwyd nifer o setiau data drwy'r flwyddyn sydd ar gael i ymgynghorydd 
annibynnol i ganiatáu asesiad o bob math o gais yn erbyn ffactorau allweddol.  
Defnyddir yr asesiad hwnnw i lunio adroddiad manwl a ddisgwylir ym mis Chwefror 
2022 a fydd yn llywio'r broses o wneud penderfyniadau wrth symud ymlaen.  
 
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Michael Michael, yr Aelod Cabinet dros 
Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd; Y Cynghorydd Peter Bradbury, Yr Aelod 
Cabinet dros Ddiwylliant a Hamdden; Y Cynghorydd Caro Wild, Yr Aelod Cabinet 
dros Gynllunio Strategol a Thrafnidiaeth; Jon Maidment, Rheolwr Gweithredol, 



Parciau, Chwaraeon ac Awdurdod yr Harbwr; Mark Tozer, Swyddog Datblygu 
Parciau a Rheoli Asedau a Dr Dan Jones o Advanced Invasives. 
 
Cafodd yr Aelodau gyflwyniad byr hefyd ar y treial rheoli chwyn.   Cafodd yr Aelodau 
wahoddiad i holi cwestiynau, gofyn am eglurhad pellach neu wneud sylwadau.   
Mae’r drafodaeth hon wedi ei chrynhoi isod:  
 

 Gofynnodd yr Aelodau am ragor o fanylion am gost pob dull rheoli chwyn.  
 

 Nododd yr Aelodau fod Cyngor Bro Morgannwg wedi dod yn awdurdod di-
chwynladdwyr mewn nifer o'u parciau.  Gofynnodd yr Aelodau pam nad oedd 
Caerdydd yn gallu gwneud hyn.   Dywedodd y Rheolwr Gweithredol, Parciau ac 
Awdurdod yr Harbwr fod Bro Morgannwg wedi treialu'r dull ffrwd ewyn ond nad 
oedd yn cael ei ddefnyddio'n eang yn eu hardal.   Dywedodd Dr Dan Jones fod 
rhai awdurdodau lleol wedi dechrau defnyddio'r dull ffrwd ewyn mewn rhai 
ardaloedd lleol iawn, fel mannau chwarae i blant.   Ni chafodd ei ddefnyddio'n 
eang oherwydd y costau gwaharddol sy'n gysylltiedig â'r dull hwnnw.    
 

 Dywedodd Dr Dan Jones mai glyffosad, yn ei farn ef, oedd y mwyaf diogel o'r 
chwynladdwyr a drwyddedwyd i'w defnyddio.   Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi 
cadarnhau'n ddiweddar nad yw glyffosad yn garsinogenaidd.   Yng Nghaerdydd 
byddai'n cael ei gyfyngu i reoli chwyn ar balmentydd a seilwaith.   Profwyd bod 
Glyffosad yn ddiogel ac yn effeithiol iawn.   Mae Glyffosad hefyd yn cael effaith 
amgylcheddol isel iawn o'i gymharu â'r allyriadau carbon uchel sy'n gysylltiedig â'r 
dull ffrwd ewyn.   Dywedodd swyddogion y bydd yr adroddiad llawn a'r data ar 
gael ym mis Chwefror.   Bydd unrhyw benderfyniad ar ddull a ffefrir yn ystyried nid 
yn unig y gost, ond hefyd o effaith amgylcheddol, Boddhad Cwsmeriaid ac 
effeithiolrwydd.  Roedd diddordeb allanol hefyd yng nghanfyddiadau'r adroddiad 
gan awdurdodau lleol eraill a'r Gymdeithas Rhagoriaeth mewn Gwasanaethau 
Cyhoeddus.   Dywedodd Yr Aelod Cabinet Diwylliant a Hamdden fod boddhad 
cwsmeriaid yn ystyriaeth bwysig.   Byddai'r Cabinet yn pwyso a mesur yr holl 
wybodaeth sydd ar gael am y gwahanol ddulliau a byddai'r Cabinet yn croesawu 
sylwadau'r Pwyllgor.  
 

 Gofynnodd yr Aelodau a oedd unrhyw wahaniaeth rhwng chwyn a oedd yn hyll 
ond ar y cyrion yn erbyn y chwyn hynny sy'n tresmasu ar y briffordd ac sy'n mynd 
yn berygl ac a fyddai'r rhain yn cael eu blaenoriaethu'n wahanol.   Dywedodd y 
Rheolwr Gweithredol, Parciau ac Awdurdod yr Harbwr, nad yw chwynladdwyr yn 
cael ei ddefnyddio mewn ardaloedd glaswelltog, ac eithrio caeau chwaraeon a 
lawntiau bowlio, lle defnyddir mesurau rheoli chwyn detholus.   Mewn gwelyau 
llwyni a mannau gwely, defnyddir hofio, chwynnu a thomwellt.   Dywedodd 
swyddogion fod pob ardal briffordd yn cael yr un triniaethau rheoli chwyn.   
 

 Croesawodd Aelod y canfyddiad bod glyffosad yn cael effaith amgylcheddol is 
na’r dulliau eraill gan mai dyma’r unig chwynladdwr a fydd yn cael gwared ar 
rywogaethau ymledol.   Gofynnodd yr Aelod am gadarnhad y byddai glyffosad yn 
dal i gael ei ddefnyddio lle mae ei angen.   Cadarnhaodd swyddogion y byddai 
glyffosad yn dal i gael ei ddefnyddio i reoli rhywogaethau ymledol.    
 

 Gofynnodd yr Aelodau a oedd y gwaith o roi chwynladdwyr ar gael cyn ac ar ôl ei 
gymhwyso yn cael ei fonitro.   Dywedodd swyddogion fod cymhwyso 'chwistrell 
chwyn ffordd newydd' yn gofyn am gyfnod estynedig o dywydd sych ar ôl ei 



ddefnyddio, sy'n un o gyfyngiadau'r cynnyrch penodol hwnnw.  Roedd amseru’r 
defnydd wedi'i gynllunio'n ofalus i sicrhau na fyddai'r glaw yn effeithio ar y treial. 
 

 Gofynnodd yr Aelodau a oedd y sampl fach o gwynion a dderbyniwyd yn ddigonol 
i lywio boddhad cwsmeriaid.   Derbyniodd yr Aelod Cabinet y pwynt hwnnw.   Nid 
cwynion a dderbyniwyd oedd yr unig ystyriaeth – byddai disgwyliad cwsmeriaid, 
ymweliadau mynych, ymholiadau'r Aelodau a boddhad Aelodau hefyd yn cael eu 
hystyried.  
 

 Gofynnodd yr Aelodau a oedd mathau eraill o reolaeth chwyn wedi'u hystyried ar 
wahân i'r tri dull a werthuswyd yn ystod y treial.   Cadarnhaodd swyddogion fod 
dulliau eraill ond pwrpas y treial oedd edrych ar driniaethau cemegol amgen.   
Mae cost ac effaith amgylcheddol dulliau eraill yn uchel.   Dywedodd Dr Dan 
Jones fod astudiaethau wedi'u cynnal yn yr Iseldiroedd ar effaith amgylcheddol o 
ddulliau â llaw.   Cafodd y dull brwsh weiars, er enghraifft, effaith amgylcheddol 
uchel oherwydd gweithgynhyrchu'r brwsys, a hefyd yn achosi difrod i seilwaith.  
Felly, mae angen rhyw fath o ddadansoddiad cost/budd.   Roedd Dr Jones o'r farn 
mai'r dull gorau o leihau chwyn problemus mewn ffordd gynaliadwy yw drwy 
ddylunio da ac adeiladu seilwaith sydd â rheolaeth chwyn fel rhan o'r datblygiad 
o’r cychwyn. 
 

PENDERFYNWYD – Bod y Cadeirydd yn ysgrifennu at yr Aelod Cabinet ar ran y 
Pwyllgor i gyflwyno unrhyw sylwadau, arsylwadau ac argymhellion a wnaed yn ystod 
y ffordd ymlaen. 
 
48 :   BUSNES Y PWYLLGOR  
 
PENDERFYNWYD - 
 
(1) Y caiff y Cynghorwyr Patel, Lancaster, Sandrey a Wong eu cymeradwyo fel 

Aelodau o'r Grŵp Gorchwyl a Gorffen 'Pryd a sut i ddefnyddio Canllawiau 
Cynllunio Atodol (CCA);  
 

(2) I gytuno ar y Cylch Gorchwyl sydd ynghlwm yn Atodiad 1 yr adroddiad. 
 
49 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Ni nodwyd unrhyw eitemau brys. 
 
50 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF  
 
Rhoddwyd gwybod i aelodau y byddai cyfarfod nesaf Pwyllgor Craffu’r Amgylchedd 
yn cael ei gynnal ar 22 Chwefror 2022. 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 6.30 pm 
 


